

KR DAILY UPDATE

บทความเผยแพร่ วันที่ 6 ก.ย. 2555 ของศูนย์วิจัยกสิกรไทย

- แนวทางจัดระเบียบการขายประกันผ่านตัวแทน/นายหน้า : เพิ่มความคุ้มครองผู้บริโภค แต่ผู้ขายคงต้องปรับตัว

ประเด็นเด่นวันนี้

- ผู้ผลิตและส่งออกแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar-Panel) ของจีนมีโอกาสเผชิญมาตรการกีดกันทางภาษีศุลกากรจากสหภาพยุโรป
- เกาหลีได้ปรับลดตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไตรมาส 2/2555 ลง เหลือร้อยละ 0.3 (S.A., QoQ) หรือร้อยละ 2.3 (YoY)
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนส.ค. 2555 รายงานโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปรับลดลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนที่ 77.9 จากระดับ 78.1 ในเดือนก่อนหน้า

อัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงิน	6 ก.ย. 55 (ล่าสุด)	5 ก.ย. 55 (ปิด)
USD/THB	31.19	31.27
USD/JPY	78.45	78.37
EUR/USD	1.2611	1.2599

เงินบาท เงินเอเชีย และเงินยูโร ขยับแข็งค่าขึ้น ก่อนผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ถูกคาดหมายว่า อาจจะมีการประกาศรายละเอียดของโครงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลของประเทศสมาชิกยูโรโซน อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นของเงินยูโรยังอยู่ในกรอบที่จำกัด เนื่องจากตลาดยังคงระมัดระวังต่อสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของวิกฤตหนี้ รวมถึงเหตุการณ์อื่นๆ ที่ยังเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดในช่วงครึ่งแรกของเดือนก.ย.

ราคาทองและน้ำมัน

ราคา	6 ก.ย. 55 (ล่าสุด)	5 ก.ย. 55 (ปิด)
น้ำมัน NYMEX (\$ /บาร์เรล)	96.33	95.36
ทองคำโลก (\$ /ออนซ์)	1,708.95	1,693.00

ราคาน้ำมันและราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ว่า ECB น่าจะมีการออกมาตรการซื้อพันธบัตรของประเทศที่ประสบปัญหาหนี้ นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังได้รับแรงบวกเพิ่มจากการปรับลดลงของปริมาณน้ำมันสำรองอีกด้วย

ประเด็นเด่นวันนี้

- ผู้ผลิตและส่งออกแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar-Panel) ของจีนมีโอกาสเผชิญมาตรการกีดกันทางภาษีศุลกากรจากสหภาพยุโรป (EU) โดย EU ได้เปิดทำการไต่สวนการต่อต้านการทุ่มตลาด (Anti-Dumping) ในกลุ่มสินค้าแผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่างๆ จากจีนที่มีราคาต่ำ ซึ่งกระทบต่ออุตสาหกรรมในยุโรปถูกกระทบค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างไต่สวน ซึ่งยังต้องรอผลการตัดสินว่าจะปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าดังกล่าวกับจีนจริงหรือไม่ โดยที่ก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ ก็ใช้มาตรการเดียวกันเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนสูงถึงร้อยละ 250 ในบางรายการสินค้าที่กระทบต่ออุตสาหกรรมของสหรัฐฯ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า แม้จีนจะมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น แต่สินค้าส่งออกของจีนยังมีราคาค่อนข้างต่ำในตลาดโลก รวมทั้งการผลิตที่ต้องใช้เทคโนโลยีเงินเองก็มีศักยภาพเพียงพอในการผลิต ดังเช่นกรณีสินค้าแผงพลังงานแสงอาทิตย์ของจีนที่ขณะนี้ มีส่วนแบ่งตลาดในสหภาพยุโรปสูงถึงร้อยละ 80 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากช่วงหลายปีก่อนที่แทบจะไม่มีสินค้ากลุ่มดังกล่าวของจีนในสหภาพยุโรป และด้วยราคาที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับการผลิตในยุโรปทำ

ให้ผู้ผลิตหลายรายของยุโรปเผชิญปัญหาในการประกอบ ความสามารถในการทำกำไร และบางรายจำเป็นต้องปิดกิจการ ไป ทั้งนี้ ในแง่ของไทยนั้น ผลกระทบจากพิจารณา มาตรการกีดกันทางภาษีสำหรับแผงพลังงานแสงอาทิตย์ของ ยุโรปต่อจีนนั้น คงจำกัด เนื่องจากไทยไม่ได้ส่งออกแผง พลังงานดังกล่าว จึงไม่ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมจาก มาตรการนี้ (โดยไทยเป็นผู้นำเข้ามากกว่า เนื่องจากความ ต้องการใช้ในประเทศ อยู่ในระดับสูงกว่าปริมาณการผลิต)

(โทรศัพท์ติดต่อ 02 273 1874)

- เกาหลีใต้ปรับลดตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ไตรมาส 2/2555 ลง เหลือร้อยละ 0.3 (S.A., QoQ) หรือ ร้อยละ 2.3 (YoY) จากตัวเลขประเมินครั้งก่อนที่อยู่ร้อยละ 0.4 (S.A., QoQ) หรือร้อยละ 2.4 (YoY) อันเป็นผลจากมูลค่า การบริโภคในประเทศ และการลงทุนโดยภาคเอกชนที่ต่ำลง กว่าประเมินครั้งก่อน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า เศรษฐกิจเกาหลีใต้ในช่วงที่ เหลือของปี 2555 ยังคงขาดแรงส่งที่เพียงพอ ท่ามกลางวิกฤต หนี้ในยุโรป และความอ่อนแอของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีน ที่ยังคงกดดันการส่งออกของเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ ความหวังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2555 คงอยู่ที่การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเป็นที่คาดกันว่า ในสัปดาห์หน้า (9-15 กันยายน 2555) กระทรวงการคลัง เกาหลีใต้จะมีการออกมาตรการกระตุ้นการบริโภค รวมถึง อาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายภายในเดือนนี้ด้วย หลังจากปรับลดครั้งสุดท้ายเมื่อเดือน ก.ค. ร้อยละ 0.25 ซึ่ง ก็อาจช่วยพยุงเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ได้บ้างในไตรมาส สุดท้ายของปีนี้ ทั้งนี้ ธนาคารกลางเกาหลีใต้คาดการณ์อัตรา เติบโตเศรษฐกิจปี 2555 ไว้ที่ร้อยละ 3.3 จากที่เติบโตที่ร้อย ละ 3.6 ในปี 2554 (โทรศัพท์ติดต่อ 02 273 1276)

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค. 2555 รายงานโดย ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย ปรับตัวลดลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 3

เดือนที่ 77.9 จากระดับ 78.1 ในเดือนก่อนหน้า เนื่องจาก ผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของส่งออก ค่า ครองชีพที่ยังทรงตัวในระดับสูง ความไม่แน่นอนทางการ เมืองไทย และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากปัญหาหนี้ สาธารณะของยุโรป ขณะที่ ดัชนีคาดการณ์ในอนาคตปรับตัว ลดลงมาที่ระดับ 84.2 จากระดับ 85.0 ในเดือนก่อน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า แม้ว่าภาคการใช้จ่ายใน ประเทศ ซึ่งได้รับปัจจัยบวกจากมาตรการสนับสนุนของ ภาครัฐ จะสามารถขยายตัวได้ในอัตราที่น่าพอใจมาอย่าง ต่อเนื่อง แต่ในแง่ของบรรยากาศความเชื่อมั่นนั้น ยังคงถูกปก คลุมด้วยสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนต่างๆ ทั้งที่มาจากประเด็น เศรษฐกิจโลกที่กดดันภาคการส่งออก รวมถึงทิศทางราคา พลังงาน ซึ่งจะเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของค่าครองชีพ และต้นทุนการผลิตในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ ปัจจัยดังกล่าว น่าจะลดทอนบรรยากาศการใช้จ่ายของภาคเอกชน ซึ่งอาจมี ผลทำให้โมเมนตัมการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ มี จังหวะที่ไม่แน่นอนในบางช่วง โดยเฉพาะในช่วงรอยต่อไตร มาส 3/2555 เข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ดังนั้น คงต้อง ติดตามความสามารถของภาครัฐในการเร่งเบิกจ่าย งบประมาณ ตลอดจนความต่อเนื่องของการใช้นโยบาย สนับสนุนการใช้จ่ายในประเทศและแนวทางการปรับ โครงสร้างราคาพลังงาน ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วย เสริมสร้างบรรยากาศให้การใช้จ่ายของภาคเอกชนมีบทบาท ในการปรับระดับประกอบแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยได้ อย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี 2555

(โทรศัพท์ติดต่อ 02 273 1810)



โทรศัพท์ติดต่อ: (66 2) 273-1883-5

อีเมล: kr.news@kasikornresearch.com

Disclaimer: รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความ น่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสียหายทั้งสิ้น บริษัทฯจะไม่รับ ผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการ ตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น